

THƯ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trước tiên, Công ty TNHH Thành Đạt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng vì sự ủng hộ và tin tưởng trong gần 30 năm hoạt động thương mại trải dài trên các lĩnh vực tiêu dùng, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi vinh dự vì luôn là cầu nối uy tín trao gửi tới khách hàng những giá trị quý báu về thể chất lẫn tinh thần.

Với việc đời sống được cải thiện, nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, người tiêu dùng ngày càng chú trọng tới các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên và hữu cơ. Thấu hiểu điều này, Công ty TNHH Thành Đạt đã cho ra đời thương hiệu **TD Herbal - Hệ sinh thái Thảo dược khép kín** - với mong muốn mang tới các sản phẩm được đầu tư công nghệ, quy trình sản xuất hiện đại và tỉ mỉ trong từng chi tiết để chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng.

Với sản phẩm đầu tay, chúng tôi cho ra mắt **Đông trùng hạ thảo sấy khô - hộp 10g** và dạng **Trà túi lọc Đông trùng hạ thảo** tiện lợi. Từ ngàn xưa, Đông trùng hạ thảo đã được mệnh danh là loại thượng dược bởi chứa nhiều tinh chất quý giá cho sức khỏe con người, đặc biệt là Adenosine và Cordycepin. Theo nhiều nghiên cứu và tài liệu khoa học, **Adenosine** và **Cordycepin** - được tìm thấy chủ yếu trong Đông trùng hạ thảo - là hoạt chất quý hiếm giúp **bồi bổ sức khỏe, phòng chống** và ức chế sự phát triển của các **tế bào ung thư**. Trong những năm gần đây, **Đông trùng hạ thảo** ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi, mở rộng phạm vi tiếp cận đến mọi lứa tuổi và tạo ra hiệu ứng tích cực về sản phẩm lan tỏa trong xã hội.



Ảnh 1: Thủ tướng tham quan gian hàng một cơ sở Đông trùng hạ thảo

Được đầu tư cơ sở vật chất **hiện đại**, áp dụng quy trình nuôi trồng tiên tiến **100% hữu cơ**, kiểm soát chất lượng chặt chẽ cùng công thức đặc biệt, sản phẩm **Đông trùng hạ thảo** của **TD Herbal** đạt mức dược chất **Adenosine** và **Cordycepin** vượt trội, tương đương tới **86.5%** sản phẩm được khai thác ngoài tự nhiên, sở hữu màu sắc **vàng ươm sáng tươi** và **mùi thơm thảo dược** hiếm có trên thị trường. Sản phẩm **Đông trùng hạ thảo sấy khô - Hộp 10g** tinh lọc sợi **loại 1**, thiết kế hộp đựng sang trọng, thích hợp làm quà biếu cho gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè.



Ảnh 2: Cơ sở nuôi cấy hiện đại của TD Herbal



Ảnh 3: Sản phẩm Đông trùng hạ thảo sấy khô

Bên cạnh đó, dạng **Trà túi lọc** tiện lợi được nghiên cứu và kết hợp cùng các loại thảo dược quý khác, đặc biệt là **Diệp hạ châu**. Diệp hạ châu – **“Bác sĩ của gan”** – là dược liệu quý có công dụng **giải độc, hạ men gan** và **tái tạo tế bào gan**. Trong khi đó, Đông trùng hạ thảo giúp duy trì trạng thái và tăng cường chức năng các tế bào gan đã được chữa lành. **TD Herbal** đi tiên phong trên thị trường về việc kết hợp 2 loại dược liệu quý hiếm này, tạo ra sự bổ sung và cộng hưởng mạnh mẽ về mặt dược chất cho người tiêu dùng.



Ảnh 4: Sản phẩm Trà túi lọc Đông trùng hạ thảo

Với thương hiệu mới **TD Herbal** và sản phẩm đầu tay Đông trùng hạ thảo, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và lan tỏa của Quý khách hàng. Công ty TNHH Thành Đạt sẽ luôn nỗ lực để mang tới nhiều giá trị quý báu và xứng đáng với sự tin tưởng của Quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn!

